

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2564	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ	
<p>1. มีการพัฒนาผลและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยโดยมีการเพิ่มค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่มีความท้าทายและมีแนวโน้มของการยกระดับคุณภาพที่ดีขึ้น</p> <p>2. ผู้บริหารของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์และทัศนคติในการทำงานที่ดีส่งผลทำให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บและการรายงานผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของระดับหน่วยงานสนับสนุน ในรูปแบบดิจิทัล (e-sar) ทำให้ง่าย สะดวกในการทำงาน</p>	<p>1.-2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับปรับปรุง ปี 2565 โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรแล้ว ได้มีการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ที่ท้าทาย รวมทั้งได้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ด้วย</p> <p>3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับสำนักดิจิทัล เพื่อดำเนินการเปิดระบบให้สามารถกรอกรายงานด้านประกันคุณภาพดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้หลังจากเปิดระบบ</p>
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ	
ไม่มี	
ข้อเสนอแนะในภาพรวม	
<p>1. การตั้งค่าเป้าหมายเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานควรตั้งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และให้มีความท้าทาย</p> <p>2. การเขียนจุดแข็งของหน่วยงานในรายงานการประเมินตนเอง ควรเป็นจุดที่มีความโดดเด่นจริงๆ ของหน่วยงาน</p>	<p>1. ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดค่าเป้าหมายทั้งในแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับปรับปรุง ปี 2565 และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน</p> <p>2. สถาบันวิจัยและพัฒนาทบทวนผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อทำการประเมินตนเองด้านจุดแข็งของหน่วยงาน และได้เขียนจุดแข็งที่มีความโดดเด่นจริงๆ ของหน่วยงานในรายงาน การประเมินตนเอง ปี 2565 เรียบร้อยแล้ว</p>

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2564	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม	
<p>3. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เปิดการ บรรลุเป้าหมายจะต้องมีการกำหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน และดำเนินการแก้ไข ลด หรือ ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>4. ควรมีการระบุหรือกำหนดเป้าหมายในการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน เพื่อให้การบริหาร จัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>5. ควรมีประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง ดำเนินงาน ตามแผน และกำกับติดตามประเมินผลของแผน บริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ลำดับแรกในทุกปี โดยไม่นำประเด็นปัญหาวิเคราะห์เป็นประเด็นความ เสี่ยง</p>	<p>3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำข้อเสนอแนะจาก ผู้บริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายในมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันและ บริหารความเสี่ยงของการดำเนินการ โดยใช้กลไก และระบบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งได้จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน</p>